

Từng bước phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế

(Tiếp theo trang 1)



Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP vẫn duy trì đủ việc làm cho công nhân với 8 giờ/ngày.

Nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế 6 tháng của Thái Bình. Chính điều đó đã tạo tiền đề quan trọng giúp tỉnh tăng cường thu hút đầu tư, từ đó phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 43 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 2.620 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 25,8 triệu USD. Cùng với đó, tỉnh cũng tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng ngân hàng; đồng

thời, trình HĐND tỉnh phê chuẩn miễn/giảm 23 loại phí, lệ phí nhằm giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Chính vì thế, 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu tác động lớn của

dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tăng 1,82% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó giá trị sản xuất của một số sản phẩm tăng như: xăng dầu các loại tăng 77,5%, gỗ tăng 2,5 lần, giấy và sản phẩm từ giấy tăng 45,8%, gốm, sứ tăng 13,5%...


Không chỉ đạt nhiều kết quả tích cực ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, tỉnh còn duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp với năng suất lúa xuân ước đạt 70,6 tạ/ha, cao hơn 5,6 tạ/ha so với trung bình các tỉnh trong khu vực. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình liên doanh, liên kết trong nông nghiệp được quan tâm phát triển và đạt kết quả tích cực. Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh có 196 cánh đồng lớn với tổng diện tích 6.148ha, trong đó có 4.336ha được bao tiêu sản phẩm; hơn 576ha diện tích đất lúa được chuyển đổi, trong đó có 305ha chuyển sang trồng cây màu, 207ha chuyển sang trồng cây lâu năm và 64ha chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại cũng được các địa phương quan tâm mở rộng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất cho ngành chăn nuôi. Đến hết tháng 4/2020, toàn tỉnh có hơn 170 trang trại lợn nái có quy mô từ 30 con trở lên, 28 trang trại chăn nuôi gia

Ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính




6 tháng đầu năm 2020, Thái Bình là tỉnh đứng thứ 3 cả nước (sau Ninh Bình và Hưng Yên) về giải ngân vốn đầu tư công với tổng số tiền đã giải ngân đến ngày 15/6 đạt gần 2.452 tỷ đồng, đạt 57,4% kế hoạch; trong đó, chỉ đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 64% dự toán, từ đó bảo đảm nguồn vốn thực hiện cho một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo sát sao công tác điều hành ngân sách theo hướng linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả; quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách nhà nước để tạo nguồn cho việc thực hiện công tác chi ngân sách nhà nước với tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện gần 9.322 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Trong quá trình thực hiện giải ngân, Sở đã chỉ đạo các bộ phận liên quan ưu tiên giải ngân đối với các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thực hiện đầu tư các công trình nước sạch...; ưu tiên giải ngân đối với các công trình đã hoàn thành quyết toán.

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế



Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của đời sống đặc biệt là phát triển kinh tế của đất nước cũng như của tỉnh. Tuy nhiên, với quan điểm xuyên suốt "chống dịch như chống giặc"; huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; "lấy phòng dịch làm ưu tiên", "khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, kiên quyết cách ly tập trung, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả", ngành Y tế đã chủ động tham mưu cho tỉnh những giải pháp phòng, chống quyết liệt, đồng bộ và phù hợp với diễn biến tình hình dịch; từ đó góp phần giúp tỉnh phòng dịch thành công, không để dịch lây lan vào tỉnh. Đây chính là điều kiện quan trọng giữ môi trường ổn định, tạo điều kiện quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường ngay khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát.

Ông Phạm Tùng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Từ đầu năm đến nay, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Thái Thụy cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp, hộ sản xuất, người lao động và nhân dân trên địa bàn tích cực duy trì ổn định, phát triển sản xuất. Chính vì thế, một số sản phẩm chủ lực của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá như: Amonitrat tăng 14,8%, điện sản xuất tăng trên 40%, máy bơm, các sản phẩm từ gỗ, nước mắm, men rượu, bột cá... Để hoàn thành được mục tiêu tổng giá trị sản xuất năm 2020 tăng 15,2% so với năm 2019 sẽ rất khó khăn đối với huyện Thái Thụy nên trong những tháng cuối năm huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc sản xuất vụ mùa và vụ đông theo đề án đã được phê duyệt, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, khuyến thương, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp...

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 25.419 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019;
- Tổng giá trị sản xuất ước đạt 73.756,4 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,6%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 4,14% và giá trị sản xuất khu vực dịch vụ tăng 0,97%;
- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng các khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ tương ứng đạt 27,27% - 40,81% - 31,92%.

NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Cấy đêm và sáng sớm để tránh nắng nóng



Nông dân xã Phú Châu (Đông Hưng) cấy lúa đêm để tránh nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Để bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, bà con nông dân huyện Đông Hưng đã chọn giải pháp cấy đêm và cấy sáng sớm để tránh nắng nóng. Từ 4 - 5 giờ sáng, đi dọc từ xã Đông Xuân, Đông Động qua xã Phú Châu tới Nguyên Xá, Phong Châu, Hợp Tiến rồi về Phú Lương, An Châu..., đầu đầu cũng thấy bà con nông dân đội đèn pin cấy lúa. Bà Bùi Thị Thía, thôn Cốc, xã Phú Châu cho biết: Ban ngày nhiệt độ ngoài trời cao nên 4 giờ sáng tôi đã ra đồng nhổ mạ, cấy đến khoảng 9 - 10 giờ sáng, khi nắng nóng bắt đầu gay gắt thì về nhà nghỉ ngơi, chiếu mát lại ra cấy đến 8 - 9 giờ tối mới về. Cấy lúa đêm vừa mát, cây lúa lại có thời gian hồi phục. Cũng ở thôn Cốc, bà Nguyễn Thị Bé vừa nhanh tay cấy vừa chia sẻ: Thời tiết nắng nóng, không còn cách nào khác là cấy vào ban đêm cho đỡ mất sức. Xưa các cụ cấy

dưới ánh trăng, còn giờ đã có đèn pin hỗ trợ, dù cấy chậm hơn ban ngày nhưng lại mát. Tranh thủ cấy đêm, cấy sáng sớm không chỉ là lựa chọn của những người cấy tay mà còn là của các bác thợ cấy máy. Ông Bùi Văn Hạnh, xã Hợp Tiến cho biết: Vụ mùa năm ngoái trời mát 7 giờ tối mới đưa máy ra đồng, 11 giờ hơn mới nghỉ trưa nhưng năm nay nắng quá nên từ 5 giờ 3 máy cấy của gia đình đã ra đồng cấy lúa dưới đèn cho bà con, tầm 10 giờ là phải nghỉ. Giải pháp cấy đêm, cấy sáng sớm không chỉ bảo đảm sức khỏe cho nông dân mà còn bảo đảm mùa vụ. Nếu bà con cấy lúa lúc trời nắng gắt, nước ruộng nóng thì khả năng cây lúa bị héo cao và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa mới cấy. Do vậy, bà con nông dân xã Nguyên Xá những ngày qua cũng đã thay đổi lịch làm việc, lịch sinh hoạt cho phù hợp: lúc mát ra đồng, lúc nắng nóng về làm việc nhà. Ông Nguyễn Văn Thọ, thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá cho biết: Vụ này gia đình tôi cấy 20 mẫu. Để tránh nắng,

chống nóng cho lúa; đồng thời huy động 14 máy cấy, 6 công cụ cấy bảo đảm cấy lúa cho khoảng 75 - 80% tổng diện tích của toàn xã. HTX cũng hướng dẫn bà con xã viên tập trung bón lót trước khi cấy, khuyến khích bà con đi cấy từ sáng sớm, chiều cấy muộn để bảo đảm sức khỏe, bảo vệ lúa mới cấy khỏi bị héo vì nắng quá. HTX cũng đã tổ chức 2 đợt diệt chuột trên toàn bộ các xứ đồng nhằm bảo vệ mạ và lúa mới cấy.

Vụ mùa này, toàn huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.300ha lúa mùa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 35% diện tích. Đồng chí Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước tình hình nắng nóng kéo dài, thời gian qua huyện đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm cấy xong toàn bộ diện tích trong khung thời vụ cho phép. UBND huyện yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân trong điều kiện nắng nóng bảo quản tốt diện tích mạ đã gieo bằng cách giữ nước ngập sâu chân mạ; với diện tích lúa mới cấy cần giữ mực nước sâu để không xảy ra tình trạng lúa mới cấy bị chết do hạn và nắng nóng; bón lót sâu, bón lót sớm theo quan điểm nặng đầu nhẹ cuối. Bên cạnh đó, tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ mạ, phun thuốc trừ ốc bươu vàng cho lúa mới cấy và tổ chức các đợt diệt chuột trên đồng ruộng bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, các HTX cũng bà con nông dân chủ động trong chống nắng, chống hạn, chống úng cho lúa mùa.

THU HIỀN

Hiện chợ hàng Việt về nông thôn năm 2020 diễn ra từ ngày 30/6 - 8/7 do Sở Công Thương chủ trì tổ chức tại các huyện Thái Thụy, Tiền Hải và Kiến Xương đã thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan, mua sắm. Doanh nghiệp, thương nhân phấn khởi vì bán được nhiều hàng, người dân vui vì mua được những mặt hàng như ý - phiên chợ thực sự là nơi lan tỏa và tôn vinh giá trị, thương hiệu Việt.

Buổi tối, dù thời tiết đã dịu nhưng vẫn còn oi bức song rất nhiều người dân xã Thuận Thành (Thái Thụy) và các xã lân cận vẫn đến tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Bà con đến chợ phần vì tò mò bởi đây là phiên chợ đặc biệt lần đầu xuất hiện tại địa phương phần vì hy vọng mua sắm được những hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt, sản xuất mà không phải đi xa. Ông Trần Ngọc Tú, thôn Vũ Tân, xã Thuận Thành chia sẻ: Tôi thấy các doanh nghiệp đưa về rất nhiều chủng loại hàng hóa và giá cả cũng phù hợp với túi tiền của người dân nông thôn, vì vậy tôi cũng như nhiều bà con đã chọn mua được một số sản phẩm ưng ý. Lần đầu tiên ở xã tôi có phiên chợ này, ai cũng phấn khởi khi được tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng cao, các đặc sản vùng miền mà giá cả hợp lý, bản thân tôi cũng thấy rất tự hào về hàng hóa Việt Nam.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Nam Hồng (Tiền Hải) và xã Bình Định (Kiến Xương), bà con cũng tập nập tham gia. Ông Trần Công Huân, thôn Hòa Bình, xã Bình Định cho biết: Ban ngày nắng nóng và bà con mãi chuẩn bị gieo cấy vụ mùa nên buổi tối chúng tôi mới đến phiên chợ được. Lâu nay người dân nông thôn hay quan niệm hàng hóa của doanh nghiệp trong nước chất lượng không cao nhưng tối phiên chợ này

Lan tỏa giá trị hàng Việt

mọi người đã có cái nhìn mới, tích cực hơn về hàng Việt và yên tâm mua sắm. Còn ông Bùi Quốc Khánh, thôn Ái Quốc, xã Bình Định tham gia phiên chợ, nhân dân đến tham quan, mua sắm đông, mỗi phiên chúng tôi bán được 50 - 60 triệu đồng tiền hàng.

Gian hàng của nhà phân phối Dương Quyền luôn có rất nhiều người dân đến tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm tinh dầu tự nhiên tự thực vật. Ông Nguyễn Văn Thụ, đại diện nhà phân phối chia sẻ: Phiên chợ hàng Việt về nông thôn đã giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm tiếp cận gần hơn người tiêu dùng nông thôn, một thị phần lớn và giàu tiềm năng của thị trường nội địa. Người dân biết, tin tưởng vào hàng Việt là cơ hội, động lực giúp các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao sức cạnh tranh với hàng nhập ngoại.

Thái Bình là một trong những tỉnh tổ chức sớm nhất hoạt động xúc tiến thương mại sau dịch Covid-19

nhằm hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Phiên chợ là hoạt động nằm trong chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 và thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá hàng Việt Nam của các doanh nghiệp Việt Nam; kết nối trực tiếp giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng, giữa các đơn vị sản xuất với nhau. Thành công của mỗi phiên chợ tạo đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa giúp các doanh nghiệp hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định sau dịch Covid-19.

Thái Bình là một trong những tỉnh tổ chức sớm nhất hoạt động xúc tiến thương mại sau dịch Covid-19

nhằm hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua phiên chợ hàng Việt về nông thôn.

KHÁC QUẢN



Phiên chợ hàng Việt về nông thôn giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm tới gần người tiêu dùng hơn.